

THỤY CHÍNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 15/11, xã Thụy Chính (Thái Thụy) tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao và kỷ niệm 65 năm thành lập xã. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Thái Thụy tới dự. Sau khi đạt chuẩn xã NTM

vào năm 2015, xã Thụy Chính luôn giữ vững và phát huy chất lượng các tiêu chí, xây dựng kế hoạch đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Địa phương đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân; thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản

xuất, đa dạng ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững. Trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, toàn xã đã huy động hơn 84 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa và cộng đồng dân cư đóng góp hơn 30,6 tỷ đồng. Ngoài ra, người dân còn hiến đất làm đường và tham gia hàng trăm ngày công lao động. Từ nguồn vốn trên, xã đã xây dựng hệ thống hồ 3,7km đường giao thông trục xã, 4,1km đường trục thôn; 2km máng

tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân; gần 6,24km rãnh tiêu thoát nước khu dân cư; tu sửa, nâng cấp sân vận động, sân thể thao xã; xây mới bếp ăn và nhà hiệu bộ Trường Mầm non; xây dựng 1 cổng chào, 8 cột treo băng biển qua trục đường chính; xây bốn trồng cây bóng mát và bồn hoa, cây cảnh... Với những kết quả đạt được trong xây dựng NTM nâng cao, ngày 25/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2505 công

nhận xã Thụy Chính đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019. Tại buổi lễ, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao cho xã Thụy Chính. Nhân dịp này, UBND xã Thụy Chính khen thưởng các tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia, ủng hộ địa phương xây dựng NTM nâng cao.

TRẦN TUẤN

THÔN TINH XUYỀN...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà thôn Tinh Xuyên.

trong thôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần tăng số hộ khá, giàu trong thôn. Đời sống của nhân dân trong thôn từng bước được cải thiện và nâng lên. Bà con tích cực ủng hộ tiến độ, ngày công, thảo dỡ các công trình, hiến đất xây dựng nông thôn mới. Hoạt động an sinh xã hội được quan tâm thực hiện với hơn 10 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ. Công tác "Đến ơn đáp nghĩa", khuyến học, khuyến thiện, bảo vệ môi trường, giữ gìn truyền thống văn hóa luôn được nhân dân thực hiện tốt. Qua bình xét, hàng năm thôn Tinh Xuyên có trên 95% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Tại ngày hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Hưng Hà đã tặng quà cho nhân dân trong thôn.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường THPT Quỳnh Thọ.



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường THPT Đông Tiến Hải.

các nhiệm vụ được giao và tiếp tục đạt được những thành quả quan trọng trong những năm tiếp theo.

Với thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm học 2019 - 2020, Trường THPT Bắc Duyên Hà vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua; 10 thầy cô giáo đạt thành tích trong phong trào thi đua "Dạy tốt - học tốt" được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng bằng khen.

* Sáng ngày 15/11, Trường THPT Phụ Dục tổ chức kỷ niệm 55 năm thành lập (1965 - 2020), 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020). Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành, địa phương cùng các thế hệ giáo viên, học sinh dự lễ kỷ niệm. Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ giáo viên, học sinh Trường THPT Phụ Dục đã nỗ lực vượt khó vươn lên, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động các hạng, là 1 trong 4 trường THPT đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của tỉnh giai đoạn 2001 - 2010. Hơn nữa thế kỷ, Trường THPT Phụ Dục có trên 30.000 học sinh đã tốt nghiệp, gần 400 cựu học sinh trở thành giáo sư, tiến sĩ, trên 700 người trở thành cán bộ trung, cao cấp trong ương và địa phương, hơn 4.000 học sinh tham gia lực

lượng vũ trang, trong đó 72 cựu học sinh là liệt sĩ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng cùng thành tích đáng tự hào của thầy và trò nhà trường đã đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua hơn nửa thế kỷ. Đồng chí đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường tiếp nối truyền thống, tiếp tục cống hiến, nâng cao vị thế, tô thêm thêm những trang sử vẻ vang của nhà trường. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục dành sự quan tâm cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung và cho Trường THPT Phụ Dục nói riêng. Nhà trường tiếp tục duy trì, phát huy khối đoàn kết, thống nhất để đạt được những thành tích cao hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện tốt các mục tiêu của giáo dục phổ thông, chú trọng dạy chữ đi đôi với dạy người, phát triển toàn diện trí lực, thể lực, kỹ năng sống, phát huy năng lực cho học sinh. Tiếp tục tập trung xây dựng, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

* Sáng ngày 15/11, Trường THPT Quỳnh Thọ tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập (1980 - 2020), 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020) và đón nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2019 - 2024. Tới

đây có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đàm Văn Vương, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành, địa phương cùng các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường.

Năm 1980, Trường THPT Quỳnh Thọ khai giảng khóa đầu tiên. Ngày 1/9/1981, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 406 thành lập Trường cấp III Quỳnh Thọ. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường không ngừng được nâng cao. Kết quả thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng của học sinh năm sau luôn cao hơn năm trước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của các thế hệ giáo viên, học sinh Trường THPT Quỳnh Thọ. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, giành thành tích cao hơn nữa trong những năm học tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thầy và trò nhà trường tập trung bám sát, thực hiện tốt các mục tiêu giáo dục phổ thông, phát huy năng lực của học sinh để định hướng cho tương lai. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh gắn với thực hiện các nhiệm vụ và trọng công tác giáo dục và đào tạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đối với công tác quản lý giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ

quản lý, giáo viên yêu nghề, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, năng động, sáng tạo, đột phá trong quản lý, tổ chức hoạt động giảng dạy. Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn của trường. Làm tốt công tác quản lý, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, tạo điều kiện tốt nhất để nâng cao chất lượng đào tạo.

* Sáng ngày 15/11, Trường THPT Đông Tiến Hải tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập (1980 - 2020) và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tới dự và chúc mừng.

Trường THPT Đông Tiến Hải thành lập năm 1980. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trường ngày càng phát triển, trở thành cơ sở giáo dục uy tín của ngành Giáo dục tỉnh nhà, địa chỉ tin cậy của nhân dân. Số lượng tuyển sinh và chất lượng đầu vào của Trường ngày một tăng, nhất là trong 10 năm trở lại đây. Năm học 2018 - 2019, Trường THPT Đông Tiến Hải là trường duy nhất trên địa bàn huyện và là 1 trong 6 trường THPT của tỉnh đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi luôn được nhà trường quan tâm; tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngày càng tăng, nhiều em trở thành sinh viên, học viên của các học viện, trường đại học top đầu toàn

quốc. Trong công tác nghiên cứu khoa học, rèn luyện thể chất, văn hóa văn nghệ, Trường cũng đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, qua đó chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được khẳng định.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích Trường THPT Đông Tiến Hải đạt được trong 40 năm qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới Trường THPT Đông Tiến Hải tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa VI) và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; chú trọng các vấn đề văn hóa, giáo dục thể chất gắn với giáo dục đạo đức cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh mong muốn các em học sinh giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, xây dựng động cơ học tập đúng đắn, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện quan tâm đầu tư, huy động nguồn lực nhiều hơn nữa để thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương.

ĐẨY MẠNH CÁCH...

(Tiếp theo trang 1)

nhiệm vụ trọng tâm, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, từ đó công khai, minh bạch thủ tục hành chính theo thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, hiện nay nhiều tổ chức,

cá nhân vẫn gặp khó khăn do chưa quen với việc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. Trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ

tục hành chính nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

* Đến nay, ngành Y tế đã xây dựng và đưa vào vận hành 93 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong các lĩnh vực: an toàn thực phẩm và dinh dưỡng; được phẩm; mỹ phẩm; trang thiết bị và công trình y tế; đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin; khám bệnh,

chữa bệnh; y tế dự phòng...

Trong số 93 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có 88 thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 được thực hiện ở cấp tỉnh; cấp huyện có 3 thủ tục và cấp xã có 2 thủ tục ở mức độ 3. Các thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3 ở cấp huyện là: cấp giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cứu cứu hộ cấp cứu; cấp giấy phép hoạt động đối với

điểm sơ cứu cứu hộ cấp cứu và cấp lại giấy phép hoạt động đối với điểm, trạm sơ cứu cứu hộ cấp cứu khi thay đổi địa điểm. Thủ tục hành chính công trực tuyến cấp xã là cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải cơ sở khám chữa bệnh; xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số.

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ. Sơ tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp về Luật An ninh mạng năm 2018

(Tiếp theo Báo Thái Bình số 8056 ra ngày 9/11/2020 và hết)

Câu 13: Lực lượng nào bảo vệ an ninh mạng? Trả lời: Theo quy định tại Điều 30, Luật An ninh mạng năm 2018, lực lượng bảo vệ an ninh mạng gồm: Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Lực lượng bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Tổ chức, cá nhân được huy

động tham gia bảo vệ an ninh mạng.

Câu 14: Trách nhiệm phổ biến kiến thức về an ninh mạng được quy định như thế nào? Trả lời: Tại Điều 34, Luật An ninh mạng năm 2018 quy định về phổ biến kiến thức về

an ninh mạng như sau: Nhà nước có chính sách phổ biến kiến thức về an ninh mạng trong phạm vi cả nước, khuyến khích cơ quan nhà nước phối hợp với tổ chức tự nhân, cá nhân thực hiện chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức về an ninh mạng.

Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xây dựng và triển khai hoạt động phổ biến kiến thức về an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bộ, ngành, cơ quan, tổ chức. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng và triển khai hoạt động phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương.

Câu 15: Trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ an ninh mạng? Trả lời: Tại Điều 40, Luật An ninh mạng năm 2018 quy định trách nhiệm của bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ an ninh mạng đối với thông tin, hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về an ninh mạng của bộ, ngành, địa phương.

LÊ THUY (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sơ tư pháp)

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398. Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 16 giờ ngày 15/11, thế giới đã ghi nhận gần 54,4 triệu người nhiễm, gần 38 triệu người được điều trị khỏi và hơn 1,3 triệu người tử vong do Covid-19. Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 15/11, cả nước có thêm 16 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là người nhập cảnh được cách ly ngay. Với 1.281 bệnh nhân nhiễm Covid-19, Việt Nam đứng thứ 165 quốc gia, vùng lãnh thổ có bệnh nhân nhiễm trên thế giới; 7/11 quốc gia có bệnh nhân nhiễm trong khu vực Đông Nam Á. Hiện 1.103/1.281 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 143 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 39 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 15.700 người. Tại Thái Bình, tính đến 16 giờ ngày 15/11, tại khu liên hợp khách sạn, nhà Làng Việt (Tiền Hải) đã tiếp nhận cách ly y tế thêm 3 chuyên gia nước ngoài sang làm việc, nâng tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại đây lên 37 người. Tại các cơ sở y tế và Trung đoàn 568 hiện không có trường hợp nào đang cách ly, theo dõi sức khỏe. Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 15/11 vẫn là 9.360 mẫu. HOÀNG LANH SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19 SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885